

Simbahan Pananalapi

Linggo 18 Ang mga ginugugol ng simbahan pera sa:
1. Ang mga pastor 2. Ang mga misyonero at
3. Widows lamang kapag kinakailangan (i.e. Widows ng mga nasa Ministry) Kung ang mga tao sa iyong Simbahan ay maging disipolo sila ay suportahan ang kanyang mga ministry. Isang Simbahan na hindi magbayad ng kanyang bill ay isang kahihyan sa pangalan ni Hesus at dapat humihingi ng paumanhin sa mga ito owes, agad na ayusin ang mga problema, at isaalang-alang ang isang pagbabago sa pamumuno (1 Timoteo 3 mga Lider ay dapat magkaroon ng isang mabuting reputasyon sa komunidad) at "unang napatunayan." Pag-Aaral Sa 2 Mga Hari 4:7 Kawikaan 3:9-10, 27-29, 1 Mga Taga-Corinto 9:1-27, 1 Timoteo 5 ("Karangalan" = Suporta) ang mga Pastor ay suportado financially sa " pagkain ang mga tupa" (Juan 21), iyon ay, upang matiyak na ang bawat Kristiyano ay umabot sa kapanahunan, mga taga-Colosas 1:28 (kabisaduhin ang mga taludtod na ito).

Isang Anghel Kapatid

Linggo 19 Ang kasalanan ay isang tunay na responsibilidad para sa mga lider ng Simbahan. Kung hindi sila humarap sa mga kasalanan, pagkatapos ay ang mga lider sa kanilang mga sarili ay nagkakasala. ISULAT ang TIYAK na mga HAKBANG upang ay dadalhin sa pamamagitan ng mga lider. Paunawa sa 1 mga taga-Corinto 5, kung saan ikaw ay sirain ang iyong Simbahan kung kapabayaan mo ito. Sa mateo 18, 1 mga taga-Corinto 4:14-5:13, 1 Timoteo 5:19-25, Filemon (pagpapanumbalik ng isang kapatid na lalaki)

Bagong Tipan Pamagat upang Malaman

Mga taga-Efeso 4:11-17 (BASAHAHIN ang kabanata) Apostol - Mga tao na si Hesus ang kanyang Sarili itinagubilin at nagbigay ng Pamagat na ito at mapaghimala kapangyarihan sa Mateo 10:1-10. Ang mga himala na gawa ay ang "mga tanda ng isang Apostol" sabi ni 2 mga taga-Corinto 12:12. Ang mga propeta - Ang Lumang Tipan Propeta at marahil ang ilan sa mga Gawa. Tandaan na sa

Mga taga-efeso 2:20 ito literal na bumabasa ng "Ang mga Apostol na din ang mga Propeta." Si Hesus at ang mga Apostol na din ang mga Propeta, ay ang pundasyon kung saan ikaw ay binuo." Mga ebanghelista at mga Pastor-mga Guro ipangaral LAMANG SA PUNDASYON na ITO! Mga ebanghelista - mga Tao na ipahayag ang mabuting balita ni Hesus Kristo. Ang mga pastor na mga Guro (ito ay ang literal na griyegong parirala) - PASTOR ay isang salita para sa isang Pastol ng mga tupa na Feed ng mga Tupa. Sila feed sa pamamagitan ng Pagtuturo. Ang ilang mga salita ay naglalarawan ng opisina: isang. 1 Timoteo 3:1-2 "ang opisina ng isang obispo" o sa literal "ang episcopos" ay nangangahulugang Katiwala o isang Kapatid sa isang site ng trabaho. b. Tito 1:5-9 ang mga Obispo AY mga Matatanda ("presbuteros" ay literal na Mas lumang mga Bago) sa Mga taong hindi Bago! c. Mga gawa 20:17 mga Elder AY Mga tagapamahala (sa v. 28) at ang mga Pastor (o Pastor). May ay walang iba pang mga Lider sa loob ng isang lokal na Simbahan. Lamang ang mga ito ay:
1. Mga MATATANDA (Mas lumang mga Bago o Presbyters)
2. Mga tagapamahala (Mga na panatilihin ang isang mata sa mga bagay o salitang griyego na "ang episcopos")
3. Ang mga PASTOR o mga PASTOL (Isa na feed at pinoprotektahan ng mga Tupa). Tandaan na ang mga ito ay isang GRUPO ng mga Kalalakihan at hindi kailanman "isang tao" lamang. Ang mga tao kasama ng mga ito na natatanggap ng mga espesyal na pagsasanay ay lamang ng isang "Pastor sino ay din ng isang Guro." Siya ministro sa iba pang mga Lider. Alagad - Isang Mag-Aaral

2016 Dennis Dickinson
whitstonemissions.com

ANG SA BIBLIYA PAGWAWAGI PAGKADISIPULO PROGRAMA

ZAHAGI III

PAGSASANAY SIMBAHAN LIDER

2 Timoteo 3:16-17 ang mga estado na ang mga banal na Kasulatan, na kung saan ay Hininga ng Diyos, ay magbigay ng kasangkapan ang isang tao para sa bawat mabuting trabaho ang mga ito ay kailanman gawin para sa Panginoon. Sa Juan 8 si Hesus sinabi na Siya ay isang libreng tao mula sa pang-aalipin ng kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang Salita (mga turo). Pag-Aaral na ito ay sundin ang Bibliya pattern sa pagsasanay sa iyo para sa Pamumuno. Tandaan na sa Diyos ang iyong mga karakter ay ang lahat ng bagay! Masamang pagkatao sa halip na maka-diyos ay malinaw sa Santiago 3-4 Isang matalino na tao ay kilala "sa pamamagitan ng kanyang mabuting pag-uugali."

Panimula

1. Ang mga Lider ng simbahan ay palaging pinili dahil sa kanilang mahusay na katangian at katapatan sa kanilang mga Panginoon. 1 Timoteo 3, Tito 1. Ang mga ito ay palaging pinili sa pamamagitan ng iba pang mga Lider (hindi ang kanilang mga sarili!).
 2. Ang mga Lider ng simbahan ay dapat maging nangungunang! Paggawa ng walang ay nangangahulugan na ang isang tao ay hindi humahantong at dapat magbitiw sa anumang posisyon na hawak niya upang hayaan ang iba na humantong. Pa rin, kapag pag-aaral, ang mga Alagad ay nagpunta kay Hesus, lamang sa pakikinig sa unang, pagkatapos ay paghahatid, pagkatapos ay sakit, at sa wakas ay humahantong sa iba.
 3. Ang mga Lider ng simbahan na kailangan upang malaman ang Bibliya ang unang mga pangunahing kaalaman. Si Jesus ay hindi magturo ang mga Alagad ang mga pangunahing kaalaman ng Bibliya! Sila ay nagkaroon na Bago tinawag mga Alagad. Pag-aaral na ito ipinagpapalagay ikaw ay pamilyar, bilang sila ay, sa Bibliya. Isang Lider ng Simbahan ay dapat magkaroon ng basahin ang buong Bibliya sa pamamagitan ng tulad ng isang simula. Pagkatapos na ito, ang isang pagwawagi ng mga sumusunod na mga Libro ay sanayin ang isang Simbahan Lider sa pamamagitan ng pagbabasa ng BAWAT seksyon sa pamamagitan ng araw-ARAW para sa hindi bababa sa 2 linggo. Ito ay tapos na HABANG SILA MAGLINGKOD!

Ito ang Gabay sa pag-Aaral ay cover ang mga Aklat ng banal na Kasulatan na naglalarawan sa Pagpili ng mga Lider ng Simbahan. Walang Pinipili o Ordains ang kanilang mga Sarili, at kahit na ang mga Apostol ang kanilang mga sarili ay hindi exempt mula sa pagiging inalis, sabi ng mga taga-Galacia 1 - Tandaan ang mga Hudus!).

PAMAMAGITAN NG PAGGAWA!

Lider sa mga Pagsasanay ay dapat na sa mga Lider na nasa ministeryo posisyon. Nanonood at pagtulong sa una, gaya ng mga Disipolo. Dapat silang maging sa Simbahan Pulong ng Lupon at Nakikipag-ugnayan; kahit na walang kapangyarihan. Para sa dalawang buwan ang kanilang mga pangalan ay dapat na nai-post, o ginawa na kilala sa mga Iglesia, na sila ay isinasaalang-alang na maging isang Lider ng Simbahan. Ito ay nagbibigay-daan sa mga tao upang ipahayag ang anumang mga alalahanin na mayroon sila tungkol sa kanilang mga character. Sa katapusan ng dalawang buwan oras ang mga ito ay lamang nakumpirma na. Walang isa naging isang Lider ng Simbahan sa Bibliya sa pamamagitan ng pagboto. "Hayaan ang mga ito sa unang napatunayan" 1 Timoteo 3

Zahagi 3 Pamumuno Pagsasanay Kurso

Basahin ang bawat seksyon araw-araw para sa hindi bababa sa isang linggo. Tumuon sa mga Lider, Appointment ng mga Pinuno, mga gawain ng Simbahan at kung Ano ang kanilang Ginawa at hindi-Hindi gawin.

Ebanghelyo ni Juan Ang Ebanghelyo para sa mga Kristiyano. Sagot Sino, Ano, Kailan, Saan, Bakit at Paano para sa lahat, at dapat na Pinagkadalubhasaan sa pamamagitan ng bawat Mananampalataya. Naglalarawan kung ano ang mga banal na Kasulatan, kung Ano ang Ginagawa ni Jesus, kung ano ang Espiritu Ay at kung ano ang mga Mananampalataya ay dapat na paggawa. Tagubilin sa kung sino ay obligadong ano!

Linggo 1	Juan 1-6
Linggo 2	Juan 7-12
Linggo 3	Juan 13-21

Gawa Simula ng Kristiyanismo at ang pagbabago mula sa mga Hudyo sa Jerusalem upang ang mga dulo ng mundo, o sa Iglesia ng mga Hentil.

Linggo 4	Gawa 1-6
Linggo 5	Gawa 7-11
Linggo 6	Gawa 12-16
Linggo 7	Gawa 17-22
Linggo 8	Gawa 23-28

1 Timoteo Nagpapaliwanag ang Istruktura ng isang Lokal na Simbahan. Tukuyin ang bawat salita sa kabanata 3. Tandaan "kinakailangan" sa 3:15

Linggo 9	1 Timoteo
----------	-----------

2 Timoteo Nagpapaliwanag Discipleship sa isang Lokal na Simbahan. Sino? Paano?

Linggo 10	2 Timoteo
-----------	-----------

Tito Planting ng isang Lokal na Simbahan. Paano?

Linggo 11	Tito
-----------	------

1, 2 mga taga-Corinto pag-Aayos ng mga Sirang mga Lokal na Simbahan = Ang ISIP NI KRISTO!

Linggo 12	1 mga taga-Corinto 1-9
Linggo 13	1 mga taga-Corinto 10-16
Linggo 14	2 mga taga-Corinto 1-13

Mga taga-galacia sa Pagpapanumbalik ng Ebanghelyo sa isang Lokal na Simbahan.

Linggo 15	Mga taga-galacia
-----------	------------------

Paano upang Tratuhan ang mga Bagong mga Kristiyano

Linggo 16	1, 2 mga taga-Tesalonica Filemon (Pamamagitan)
-----------	---

Ang pagkakasunod-sunod sa isang Lokal na Simbahan

Linggo 17	Santiago
-----------	----------